

Số: /BC-UBND

Vĩnh Châu, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm) Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Vĩnh Châu báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT

1. Công tác phòng ngừa xã hội

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu được giữ vững ổn định, chưa để xảy ra những điểm nóng và những tình huống đột xuất bất ngờ. Các hoạt động lễ hội diễn ra thuận tụy, theo đúng phong tục tập quán. công tác điều tra, truy tố luôn đảm bảo đúng trình tự pháp luật, không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng như: tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Lễ 30/4, 01/5 và Giỗ tổ Hùng Vương ... UBND thị xã đã chỉ đạo Công an thị xã thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã Vĩnh Châu, tham mưu mở 01 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự, kết quả tấn công 286/181 đối tượng (đạt tỷ lệ 158%, trong đó tấn công theo danh sách đăng ký 181 đối tượng) qua đó góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh, trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra các sự kiện; tình hình an ninh, trật tự tại cấp cơ sở có những chuyển biến rõ nét, tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của quần chúng Nhân dân.

Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được chú trọng thực hiện qua việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm. Tập trung tuyên truyền thông qua nhiều kênh thông tin với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, khai thác mặt tích cực của mạng xã hội để thực hiện công tác tuyên truyền được nhanh chóng, hiệu quả.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên được duy trì, đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội, nhất là vùng còn khó khăn; xây dựng phóng sự, đăng tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, in, phát hành tờ rơi, áp phích, duy trì việc nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được duy trì, mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình “Camera an ninh”, “Thắp sáng đường quê”, “tiếng loa an ninh”, “phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội thông qua mạng xã hội (Zalo)”...

2. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ

Trong thời gian qua, Công an thị xã Vĩnh Châu đã làm tốt một số mặt công tác nghiệp vụ cơ bản (NVCB) góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm trên lĩnh vực an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Đến nay, trên địa bàn thị xã chưa phát hiện trường hợp nào hoạt động tội phạm có tổ chức với hình thức băng, nhóm. Thực hiện tốt công tác quản lý số người nghiện ma túy, số đối tượng có tiền án, tiền sự, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và cơ sở cai nghiện bắt buộc.

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, XỬ LÝ TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT

1. Tình hình tội phạm

- Đánh giá tình hình tội phạm:

+ Về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia: Thực hiện tốt công tác NVCB, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan làm tốt công tác phòng ngừa, nêu cao tinh thần chủ động. Đến nay, các vụ việc phát sinh liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc gia đều được giải quyết từ ban đầu, chưa có vụ việc nào có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên địa bàn.

+ Về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội: xảy ra 19 vụ (trong đó, có 01 vụ rất nghiêm trọng), đã làm rõ 07 vụ - 10 đối tượng (đạt 37%), (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 09 vụ (19/10); vụ việc xảy ra trong 6 tháng 2023 07 vụ, trước đó 12 vụ)¹. Hình thức xử lý: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đã ra quyết định khởi tố 17 vụ - 08 đối tượng, chuyển 01 vụ lên Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh Sóc Trăng thụ lý theo thẩm quyền và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ còn lại. Tình hình về tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn từng lúc, từng nơi còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, các hành vi vi phạm có liên quan đến xâm phạm sở hữu còn xảy ra với phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt... ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

+ Về tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, buôn lậu: Cơ bản được kiểm soát, 6 tháng đầu năm 2023 không xảy ra, so với cùng kỳ giảm 01 vụ. Vụ việc vi phạm chủ yếu là về gian lận thương mại (lỗi cụ thể: buôn bán sản

¹ Gồm: Cố ý gây thương tích 10 vụ; Trộm cắp tài sản 07 vụ; Dâm ô người dưới 16 tuổi 01 vụ; Giết người 01 vụ.

phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, buôn bán sản phẩm quá hạn sử dụng, chưa thực hiện niêm yết giá đầy đủ...), qua kiểm tra, phát hiện 10 vụ, so với cùng kỳ tăng 01 vụ (10/09).

+ Về tội phạm sử dụng công nghệ cao: Thời gian qua, chưa phát hiện vụ việc nào có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao xảy ra trên địa bàn.

+ Về tội phạm về môi trường: 6 tháng đầu năm tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến môi trường cơ bản được kiểm soát, không xảy ra.

+ Về tội phạm về ma túy: Triệt phá 08 vụ - 17 đối tượng và tiếp nhận 02 vụ - 02 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 03 vụ (10/07). Hình thức xử lý: khởi tố 09 vụ - 14 đối tượng, không khởi tố 01 vụ 02 đối tượng (*ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 đối tượng với tổng số tiền 5.000.000 đồng*).

- Tình hình tai nạn giao thông đường bộ, giao thông đường thủy, va chạm giao thông: tai nạn giao thông đường thủy: không xảy ra, so với cùng kỳ năm 2022 không tăng giảm; tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 03 vụ. Hậu quả: 06 người chết, 01 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 8.500.000 đồng, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 04 vụ, tăng 01 người chết, giảm 09 người bị thương. Nguyên nhân: điều khiển xe không đúng phần đường quy định,... Va chạm giao thông: xảy ra 01 vụ. Hậu quả: làm 02 người bị thương, thiệt hại tài sản 3.000.000 đồng, so với cùng kỳ năm 2022 không tăng giảm.

2. Công tác điều tra, xử lý tội phạm

- Công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện đúng theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số tố giác, tin báo thụ lý là 116 tin, đã giải quyết 78/116 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đạt tỷ lệ 67,2%.

- Từ đầu năm đến nay, xảy ra 19 vụ (trong đó, có 01 vụ rất nghiêm trọng), đã làm rõ 07 vụ - 10 đối tượng (*so với cùng kỳ năm 2022 tăng 09 vụ (19/10)*). Hình thức xử lý: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đã ra quyết định khởi tố 17 vụ - 08 đối tượng, chuyển 01 vụ lên Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh Sóc Trăng thụ lý theo thẩm quyền và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ còn lại. Đánh giá thực trạng chấp hành pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, nhất là việc chấp hành các quy định, cụ thể:

+ Thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: Công an thị xã luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đến nay chưa để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài hoặc gây oan sai.

+ Kết quả công tác truy nã: Tổng số đối tượng truy nã trong kỳ là 10 đối tượng (trong đó phát sinh mới 02 đối tượng), bắt và vận động đầu thú 02 đối tượng, thanh loại 00 đối tượng hiện còn 08 đối tượng. Tiếp tục tiến hành xác minh thông tin, mối quan hệ và vận động thân nhân của các đối tượng có quyết định truy nã.

+ Chế độ tạm giữ, tạm giam: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; đảm bảo các chế độ, chính sách cho can phạm, phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật.

+ Việc cấp giấy chứng nhận bào chữa cho người bào chữa của Cơ quan điều tra luôn đúng và kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bào chữa theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi được bào chữa của bị can. Đồng thời, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia các vụ án theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có việc trưng cầu luật sư bào chữa cho bị can theo đúng quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 trong trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa.

Trong quá trình điều tra xử lý tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Vĩnh Châu luôn chấp hành đúng quy định của pháp luật, các quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, không để xảy ra bức cung, nhục hình, bị can tự tử trong Nhà tạm giữ. Đối với những vụ án đang thụ lý, từng điều tra viên, cán bộ điều tra luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng điều tra, kết thúc vụ án chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát đề nghị truy tố theo đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không khởi tố oan người vô tội. Duy trì tốt mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân trong quá trình giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm; đối với những tin báo, vụ án phức tạp tiến hành họp liên ngành để tìm hướng tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của người thực hiện hành vi phạm tội. Thường xuyên làm tốt giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng điều tra viên và cán bộ điều tra trong Công an thị xã, không để xảy ra tình trạng quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu người dân, từ đó tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân trên địa bàn.

3. Công tác xử lý vi phạm hành chính

- Lĩnh vực trật tự xã hội:

+ Triệt phá 31 điểm tệ nạn, bắt quả tang 255 đối tượng, so với cùng kỳ năm 2022, giảm 15 vụ - tăng 04 đối tượng. Hình thức xử lý: ra quyết định xử phạt hành chính 102 đối tượng với tổng số tiền 213.500.000 đồng, giáo dục, cam kết 56 đối tượng và đang củng cố hồ sơ để xử lý các vụ còn lại.

+ Ra quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực kinh tế 04 vụ với tổng số tiền 16.400.000 đồng và đang củng cố hồ sơ xử lý 06 vụ còn lại (đã báo ở trên).

+ Xử phạt 26 trường hợp nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 36.750.000 đồng, so với cùng kỳ tăng 07 trường hợp (26/19).

- Lĩnh vực giao thông: Xử phạt 751 trường hợp với số tiền 1.929.335.000 đồng, so với cùng kỳ tăng 573 trường hợp (751/504).

Ngoài ra, Công an thị xã cũng lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, cụ thể:

- Giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 01 trường hợp, so với cùng kỳ giảm 19

trường hợp (01/20).

- Đưa đi cai nghiện bắt buộc: 05 trường hợp, so với cùng kỳ giảm 06 trường hợp (05/11).

- Hỗ trợ đi cơ sở cai nghiện tự nguyện: không, so với cùng kỳ không tăng giảm (00/00).

- Đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc: không, so với cùng kỳ không tăng giảm (00/00).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Thị ủy, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn thị xã trong 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, quan trọng; công tác điều tra thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, địa phương được thực hiện thường xuyên, liên tục.

2. Hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

Tình hình tội phạm vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, nhất là hình sự, ma túy...

Nhiều giải pháp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm đã được triển khai thực hiện nhưng hiệu quả từng lúc chưa cao.

2.2. Nguyên nhân

Tác động, ảnh hưởng của nhiều bộ phận thanh niên thất nghiệp, nhiều hộ gia đình chưa phục hồi kinh tế; trên địa bàn thị xã còn nhiều công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đang tiến hành thi công nhưng công tác hỗ trợ, đền bù giữa nhà đầu tư và hộ dân chưa đảm bảo dẫn đến việc dễ xảy ra mâu thuẫn... tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm.

Địa bàn tương đối rộng, về thành phần kinh tế, trình độ dân trí không đồng đều, bên cạnh đó lực lượng tham gia công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm còn mỏng dẫn đến việc triển khai thực hiện các biện pháp công tác chưa đạt hiệu quả cao.

Công tác nắm, dự báo tình hình có lúc, có nơi chưa kịp thời, nhiều mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ Nhân dân chưa được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, mâu thuẫn cá nhân, bộc phát trong sinh hoạt hằng ngày... là nguyên nhân dẫn đến các hành vi phạm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe rất khó phòng ngừa, đấu tranh...

3. Kiến nghị, đề xuất

Thường xuyên tiến hành sơ kết kết quả thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm để kịp thời đánh giá, tổng hợp, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và trao đổi những cách làm hiệu quả giữa các đơn vị, địa phương.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Dự báo tình hình có ảnh hưởng, tác động đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2023

Trong thời gian tới, tình hình chính trị thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình an ninh quốc gia tại Việt Nam, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, đặc biệt là số đối tượng thuộc các hội nhóm KKK sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm chống phá Việt Nam, các diễn biến trên ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến tình hình an ninh chính trị trong nước nói chung và địa bàn Vĩnh Châu nói riêng.

Tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương tiếp tục có những bước phát triển, cải thiện đời sống người dân, nhưng cũng phát sinh nhiều thách thức, tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp dưới tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự bùng nổ, phát triển của mạng xã hội; lợi dụng việc cố gắng phục hồi kinh tế của địa phương, các hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật sẽ có chiều hướng gia tăng.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống tội phạm với thực hiện mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

- Tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; nghiên cứu triển khai các loại hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm qua mạng xã hội (Zalo, Facebook...).

- Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và các khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác hòa giải từ cơ sở, nhằm giải quyết ngay những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ Nhân dân; hạn chế đến mức thấp nhất việc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp và phát sinh tội phạm do nguyên nhân xã hội gây ra.

- Tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm lợi dụng thiên tai, dịch bệnh; tội phạm về ma túy; tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về môi trường; tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, kinh doanh đa cấp, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người, tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên các lĩnh vực; khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân

với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và phòng, chống tội phạm. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý học sinh, sinh viên, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, tập trung vào các loại hình kinh doanh dịch vụ cầm đồ, nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, karaoke, dịch vụ Internet...; vận động Nhân dân tham gia phát hiện, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; thường xuyên thống nhất chọn các vụ có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, được dư luận quan tâm để đưa ra xét xử án điểm; chọn một số vụ xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng ngừa chung.

Trên đây là tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu trình kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm) Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh Sóc Trăng;
- TT. Thị ủy;
- TT. HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Thành viên UBND thị xã;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, NC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Liêm